



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๔๑

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) / ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาทเวศน์)

ตามที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายการใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามราชกิจจานุเบกษา ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับมาตรา ๒๖/๒ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(๒) ในกรณีที่เป็นกัญชง (Hemp) ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้นำไป ใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

(๓) ในกรณีเป็นการนำติดตัวเข้ามาในหรือนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ มีปริมาณตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไปให้สันนิษฐานว่า เป็นการผลิต นำเข้า หรือส่งออกเพื่อจำหน่าย

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง นั้น

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากผลการออกกฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยถูกกฎหมาย ส่งผลให้มีหน่วยงานเอกชนทั้งที่เคยลงนามความร่วมมือแล้วและบริษัทที่ต้องการลงนามความร่วมมือใหม่ เสนอรายละเอียดให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดเอกสารลงนามฯ เบื้องต้นนั้น เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการได้ โดยจะได้ศึกษารายละเอียดด้านกฎหมายให้ชัดเจนอีกครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน ใช้หลักความจริง และศึกษากฎหมายให้ชัดเจน รายละเอียดในเอกสารลงนามความร่วมมือควรเป็นรายละเอียดในภาพรวม และควรยกเลิกหนังสือลงนามความร่วมมือฉบับเดิม
๒. ควรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นนักวิชาการด้านการปลูกพืชกัญชาและกัญชา โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ควรวางแผนการดำเนินให้ชัดเจน โดยควรทำโครงการแผนใหญ่ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน และหารือร่วมกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญภาคเอกชนที่มีความรู้มาช่วยระดมสมอง นักบริหารทรัพย์สิน เมื่อสรุปร่างเรียบร้อยแล้ว ให้หา Partner ship เพื่อร่วมดำเนินโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์อุดม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ